

ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009

นำเสนอเมื่อ : 31 ก.ค. 2552

กรมวิชาการเกษตร แจกต้นสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” 5-7 พันต้น มีทั้งแบบอัดเม็ด-แคปซูล ให้ประชาชนในรั้วมือไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009...

วันนี้(30 ก.ค.)นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้สมุนไพรช่วยในการดูแลสุขภาพเพื่อรับมือกับโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยลดความรุนแรงของอาการโรคหวัด และโรคไขหวัดใหญ่ ช่วยให้อาการหวัดเร็วขึ้น บรรเทาอาการไข้ เจ็บคอ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันไขหวัดใหญ่ให้กับประชาชน กรมวิชาการเกษตร ได้จัดเตรียมต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 5,000-7,000 ต้น พร้อมเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ไร่แจกจ่ายให้ฟรีแก่ผู้ที่สนใจนำไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในระยะยาวได้อีกทางหนึ่ง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร มีทั้งฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล ฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์ชาฟ้าทะลายโจร ชาปัญญาจันทร์ และพุลควา (ผักคาวตอง) เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและผู้สนใจนำไปใช้และซังดื่มด้วย แต่มีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่บริษัท เอฟแอนด์บิโอแอกเน็คส์ จำกัด มีการผลิตและสกัดด้วยระบบไบโอนาโน (Bio-Nano) ทำเป็นเม็ดยามสมนำผึ้ง ช่วยให้สารสำคัญของฟ้าทะลายโจรถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีและรวดเร็ว ยิ่งซัง และนำผึ้งยังช่วยรักษาคุณค่าสารสำคัญของฟ้าทะลายโจร ให้มีความคงทนกว่าการบรรจุแคปซูล โดยกรมวิชาการเกษตรให้การสนับสนุนข้อมูล แนะนำพันธุ์ และเทคโนโลยีการปลูกให้ไตสารสำคัญสูง

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ในประเทศไทยมีการปลูกฟ้าทะลายโจรอยู่ทั่วไป สำหรับแหล่งปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อการคาสวนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครปฐม และจังหวัดราชบุรี รวมพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งปกติฟ้าทะลายโจรจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนซุย และมีการระบายน้ำดี โดยทั่วไปนิยมปลูกในช่วงฤดูฝน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม การเก็บเกี่ยวให้มีปริมาณสำคัญสูง ควรเก็บเกี่ยวเมื่อต้นฟ้าทะลายโจรเริ่มออกดอก ซึ่งพืชจะมีอายุประมาณ 110-150 วันหลังปลูกด้วยเมล็ด กรณีที่ปลูกแบบขยายกล้า ใช้ระยะปลูก30x60 ซม. ปลูก 1 หลุมต่อต้น อายุเก็บเกี่ยวหลังขยายกล้าจะใช้ระยะเวลา 80-90 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ได้ สำหรับประชาชนและผู้สนใจมีความต้องการต้นและเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไปปลูก หรือต้องการผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร รวมทั้งชาซังปัญญาจันทร์ และพุลควา สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2940-5484 ต่อ 113 ด่วนมีจำนวนจำกัด.